

**NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
về nhiệm vụ công tác năm 2018**

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Năm 2017, Đảng bộ Khối và các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, trọng tâm là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật đảng trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới có sự phục hồi, tăng trưởng, song còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn; tình hình an ninh chính trị của thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, nền kinh tế vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao; tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều địa phương; quản lý báo chí, thông tin truyền thông, nhất là mạng xã hội còn nhiều bất cập. Các thế lực thù địch, phản động vẫn tăng cường lợi dụng, chống phá nội bộ ta. Những yếu tố trên đã tác động nhiều chiều đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối.

Thực hiện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt hơn, nỗ lực cao hơn để tham mưu đề ra chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối. Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên của các cơ quan Trung ương đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai

